

Nghiên Cứu Khẩu Thi

Nên chọn Vision & Associates cho dịch vụ này: “[...]”

Asialaw Profiles 2016/2017

“Vision & Associates là một công ty luật Việt Nam độc lập nằm trong danh sách dãn đầu thị trường tư vãn pháp lý. Công ty đã tham gia vào nhiều dự án giao thông, năng lượng và viãn thông lớn.”

International Finance Law Review 1000 2016/2017

Là một trong những điểm dãn an toàn và hợp dãn nhất cho đầu tư trực tiệp nước ngoài và kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á trong những năm gần đây, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường, đem lại cho các nhà đầu tư và doanh nhân nước ngoài cơ hội lớn vãn đầu tư và kinh doanh tại đất nước chúng tôi. Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư trực tiệp nước ngoài, Công ty và các thành viên của mình là địa ch đáng tin cậy trong hoạt động tư vãn và hỗ trợ khách hàng tại bất cứ giai đoạn nào của toàn bộ quá trình đầu tư trực tiệp nước ngoài và kinh doanh tại Việt Nam.

Đội ngũ

Cùng với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi có một nhóm các chuyên gia tư vãn kinh doanh và luật sư không chỉ có nãn tãnng kiãn thức tãn vãn pháp luật mà còn hiêu biết vãn kinh doanh, và cam kết gần bó với lĩnh vực này. Điêu này được th hiện qua lượng khách hàng rãn lớn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư trực tiệp nước ngoài vào Việt Nam. Chúng tôi đã trực tiệp xử lý rãn nhiều vãn đãn pháp lý và kinh doanh mà khách hàng gặp phãn trong quá trình đầu tư vào Việt Nam, nhờ các kinh nghiệm đã được tích lũy trong quá trình hoạt động.

Dịch vụ

Chúng tôi có thể cùng khách hàng đưa ra các giải pháp và thực hiện nghiên cứu thị trường và khảo sát trước khi tiến hành đầu tư hoặc kinh doanh tại Việt Nam để hỗ trợ khách hàng hiện thực hoá ý tưởng kinh doanh. Khách hàng có thể dựa vào các ý kiến tư vấn đó để tiến hành đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Trong lĩnh vực này chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho các ngành sau:

- Bất động sản (bao gồm khu dân cư/căn hộ/khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf);
- Sản xuất (bao gồm dệt may, lắp ráp ô tô, chế biến thép, sản xuất đồ điện tử); và
- Dịch vụ (bao gồm mua bán hàng tiêu dùng, giao nhận, phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục, bệnh viện và du lịch).

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi bao gồm các khách hàng doanh nghiệp như Arcelor-Mittal, Syn Ivy, Intra, Riviera, Toyo Components, ACG, TNS, HEG, CPI, Yokogawa, Logistica, Watertech, v.v